

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY HKVN
về lãnh đạo đại hội đoàn thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hàng không Việt Nam
lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh niên và chăm lo xây dựng tổ chức đoàn thanh niên các cấp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCT HKVN); quan tâm, tạo điều kiện, cơ hội cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát triển toàn diện và trưởng thành. Tổ chức đoàn các cấp thường xuyên được kiện toàn; xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, đoàn kết tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên thi đua lao động sáng tạo, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần quan trọng để TCT HKVN và cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2022 là năm tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TCT HKVN lần thứ VI, Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đoàn viên thanh niên, là cơ sở để thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên trong những năm tiếp theo.

Trong giai đoạn sắp tới, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tích cực, còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là tác động của suy thoái kinh tế, tài chính, dịch bệnh Covid -19, tiêu cực và tệ nạn xã hội... làm ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng và đời sống của thanh niên nói chung và đoàn viên, thanh niên TCT HKVN nói riêng. Việc tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Hàng không Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện đặc biệt quan trọng, cần phải được chuẩn bị chu đáo để tổ chức đại hội thành công.

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/08/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng

ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đoàn các cấp đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng công ty cùng Ban Chấp hành Đoàn TCT HKVN thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Chỉ thị này của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT HKVN về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính quyền, đoàn thể tại đơn vị.

2. Các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên. Chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn, phong trào đoàn và tình hình hoạt động của đoàn thanh niên; khẳng định những đóng góp, kết quả đạt được của tổ chức đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT HKVN lần thứ V, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; bám sát đời sống, lao động, học tập và công tác của đoàn viên thanh niên.

3. Lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn; tập trung chỉ đạo tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí, điều động cán bộ để chuẩn bị một bước cho nhân sự đại hội đoàn các cấp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn. Lựa chọn những cán bộ Đoàn có trình độ, triển vọng phát triển tốt để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy và lãnh đạo quản lý. Đồng thời, bố trí những cán bộ trẻ, có vị trí lãnh đạo chuyên môn, còn độ tuổi tham gia công tác Đoàn để giới thiệu ứng cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn tại TCT và các đơn vị trực thuộc. Có cơ chế chính sách, động viên khuyến khích đối với cán bộ đoàn. Rà soát, có phương án bố trí công tác phù hợp đối với cán bộ đoàn chuyên trách và cán bộ đoàn kiêm nhiệm đến tuổi trưởng thành không còn giữ vị trí trong tổ chức đoàn.

4. Chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ

lãnh đạo, quản lý, đội ngũ đảng viên, người lao động trong TCT HKVN và cơ quan, đơn vị đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên. Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, giao cho đoàn thanh niên thực hiện một số công trình, phần việc tại TCT HKVN và cơ quan, đơn vị, tăng cường biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến chào mừng đại hội; đa dạng hoá hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền, khai thác tốt ưu thế của các trang mạng xã hội, Bản tin VNA Spirit, trang truyền thông nội bộ của TCT HKVN và cơ quan, đơn vị.

Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, yêu nghề, tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng TCT HKVN và cơ quan, đơn vị vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh... Tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn, nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TCT HKVN và cơ quan, đơn vị. Chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu, lao động, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần xung kích, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ TCT HKVN trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số và tích cực hội nhập quốc tế... góp phần thực hiện tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của TCT HKVN và cơ quan, đơn vị; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn các cấp thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho TCT HKVN và cơ quan, đơn vị.

5. Các cấp ủy chỉ đạo chính quyền, chuyên môn đảm bảo các điều kiện cần thiết để đoàn thanh niên các cấp tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ và đảm bảo an toàn, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp.

6. Cấp ủy cùng cấp phối hợp với đoàn cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự đại hội đoàn đúng nguyên tắc, quy trình theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quy chế cán bộ Đoàn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy chế cán bộ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Đảng ủy TCT HKVN và đơn vị. Ban Chấp hành Đoàn khóa mới phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; phải thực sự

tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín; có số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển.

Ban Thường vụ Đoàn TCT HKVN chủ động phối hợp với các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ TCT HKVN chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự và các công tác bảo đảm khác.

7. Ban Chấp hành Đoàn TCT HKVN chủ động tham mưu kế hoạch tổ chức đại hội, công tác nhân sự và các điều kiện khác để tổ chức Đại hội Đoàn TCT HKVN lần thứ VI, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy TCT HKVN và Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương theo quy định.

Thời gian tiến hành đại hội đoàn cấp trên cơ sở, đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn TCT HKVN tiến hành trong thời gian cụ thể:

- *Đại hội cấp cơ sở*: không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày **20/4/2022**.

- *Đại hội đoàn cấp trên cơ sở*: không quá 1,5 ngày; hoàn thành chậm nhất trước ngày **05/05/2022**.

- *Đại hội Đoàn TCT HKVN*: không quá 02 ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày **15/07/2022**.

8. Ban Tổ chức và Nhân lực chủ trì, phối hợp với Văn phòng TCT, Ban Truyền thông, UBKT Đảng ủy Tổng công ty và Ban Thường vụ Đoàn TCT HKVN giúp Ban Thường vụ Đảng ủy TCT HKVN theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối DNTW (để b/cáo),
- BCH Đảng bộ TCT (để b/cáo),
- BTV Đoàn Khối DNTW (để ph/hợp),
- UBKT ĐU TCT,
- Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc,
- Ban TCNL, Ban TT, VPTCT, (để t/hiện);
- BCH Đoàn TCT,
- Lưu VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Đặng Ngọc Hòa